



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๕๖๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า ได้มีการผลิตสื่อหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีชุดสื่อการเรียนรู้ประกอบหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา และเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้สถานศึกษานำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสู่เด็กและเยาวชนครอบคลุมทุกระดับชั้น รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำไปใช้ประกอบการอบรมให้กับบุคลากรในสังกัด อีกทั้ง กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกแห่งทราบ พร้อมทั้ง เผยแพร่ชุดสื่อการเรียนรู้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗ และไฟล์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ชุดสื่อการเรียนรู้ประกอบหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาไปยังหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

๑. แผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๗

๒. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ชุดการเรียนรู้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

“ครอบครัวรุ่นใหม่ไม่ทนคอร์รัปชันและสินบน (New Generation Families with Intolerance to Corruption and Bribery)”

๓. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ชุดการเรียนรู้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

“องค์กรโปร่งใสไร้ทุจริตและสินบน (STRONG Anti-Corruption and Bribery Organization)”

๔. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ชุดการเรียนรู้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

“การต้านการลดทุจริตและสินบนในสังคม (Anti-Corruption and Bribery in Society)”

รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : นางสาวเจนจิรา ยุตะ โทร. ๐๙ ๕๑๒๕ ๔๔๔๗

ไฟล์แผ่นพับชุดสื่อ



<http://bit.ly/3UfmIWW>